



# BẢN TIN ĐIỆN TỬ

## CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ



**CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC:**

SỞ NỘI VỤ - CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC VỀ CẢI CÁCH  
HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ

**BAN BIÊN TẬP:**

BAN BIÊN TẬP BẢN TIN ĐIỆN TỬ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH



[cchccanθο.gov.vn](http://cchccanθο.gov.vn)

[caicachhanhchinh@canθο.gov.vn](mailto:caicachhanhchinh@canθο.gov.vn)



**SỐ 06**  
THÁNG 02-2024

## **NỘI DUNG BẢN TIN:**

### **TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRUNG ƯƠNG**

- Xây dựng một loạt văn bản quy định chế độ tiền lương mới với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang
- Xây dựng các văn bản quy định để triển khai chế độ tiền lương mới kể từ ngày 01/7/2024 bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ
- Sắp xếp đơn vị hành chính: Sẽ giảm 619 xã, 19 huyện; chưa tính toán sáp nhập các tỉnh

### **TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ**

- Tổng kết Luật Giám định tư pháp, đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp

### **TIN NHÂN SỰ**

- Ông Đặng Văn Châu được bầu làm Chủ tịch Ủy ban MTTQVN quận Cái Răng



## Xây dựng một loạt văn bản quy định chế độ tiền lương mới với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang

(Chinhphu.vn) - Tại, Quyết định 135/QĐ-TTg, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái yêu cầu xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy định về chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.



Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký Quyết định 135/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Kế hoạch nhằm tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Xác định các nội dung, nhiệm vụ cụ thể để các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (các bộ, ngành, địa phương) và các cơ quan liên quan tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu tổng quát và các mục tiêu cụ thể của Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII và nhiệm vụ tại Kết luận số 64-KL/TW của Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII.



Bảo đảm việc xây dựng và triển khai đúng tiến độ, chất lượng các văn bản quy định về chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang thực hiện từ ngày 01/7/2024. Xác định rõ trách nhiệm và sự phối hợp của các bộ, cơ quan và địa phương trong quá trình triển khai thực hiện cải cách chính sách tiền lương.

### **Ban hành Danh mục chức danh, chức vụ tương đương để làm căn cứ thực hiện chính sách tiền lương mới**

Nội dung của Kế hoạch là đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm tạo đồng thuận xã hội, các ngành, các cấp, các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị về việc thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW khóa XII, Kết luận số 64-KL/TW và Nghị quyết số 104/2023/QH15; quán triệt thống nhất nhận thức, đồng thuận trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về việc thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW.

Báo cáo cấp có thẩm quyền thông qua danh mục vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị từ trung ương đến cấp xã.

Ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành Danh mục chức danh, chức vụ tương đương thuộc phạm vi quản lý để làm căn cứ thực hiện chính sách tiền lương mới.

Cụ thể, xây dựng Danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý, chỉ huy trong lực lượng vũ trang.

Rà soát sắp xếp các chức danh, chức vụ theo phân cấp quản lý cán bộ bảo đảm đồng bộ, thống nhất với Danh mục Bộ Chính trị ban hành tại Kết luận số 35-KL/TW của Bộ Chính trị; bảo đảm kế thừa, ổn định trong tổ chức bộ máy; chỉ điều chuyển những vị trí thực sự bất hợp lý hoặc chưa được sắp xếp; một người đảm nhiệm nhiều chức vụ thì lấy chức vụ cao nhất để xác định chức danh tương đương.

Xây dựng Tờ trình về các nội dung cụ thể của chế độ tiền lương mới, tác động khi cải cách tiền lương đến chính sách bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội.

### **Xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy định về chế độ tiền lương mới**

Xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy định về chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang:

- + Xây dựng 3 bảng lương và phụ cấp đối với lực lượng vũ trang.
- + Hoàn thiện quy định về cơ chế quản lý tài chính đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập cho phù hợp với chế độ tiền lương mới.
- + Xây dựng Nghị định của Chính phủ về chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
- + Xây dựng Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.



+ Xây dựng Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan của Quốc hội, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, các chuyên ngành Tòa án, Kiểm sát và Kiểm toán.

+ Xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương mới theo thẩm quyền được giao tại Quyết định của Ban Bí thư, Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Nghị định của Chính phủ về chế độ tiền lương mới.

### **Xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy định chính sách tiền lương mới đối với khu vực doanh nghiệp:**

+ Điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng trên cơ sở khuyến nghị của Hội đồng Tiền lương quốc gia theo quy định của Bộ luật Lao động.

+ Ban hành Nghị định về quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với doanh nghiệp nhà nước.

Tập huấn, hướng dẫn thực hiện các quy định tại Quyết định của Ban Bí thư, Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Nghị định của Chính phủ về chế độ tiền lương mới.

Tiếp tục thực hiện việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo gắn với cải cách chính sách tiền lương theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII và Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII.

*Nguồn: xaydungchinhhsach.chinhphu.vn*

## **Xây dựng các văn bản quy định để triển khai chế độ tiền lương mới kể từ ngày 01/7/2024 bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ**

Chiều 05/02/2024, tại Trụ sở Bộ, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì Hội nghị giao ban kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 01 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 02/2024 của Bộ. Tham dự Hội nghị các đồng chí Thứ trưởng và lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ.



Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu chỉ đạo. Báo cáo tại Hội nghị, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh cho biết, ngay từ những ngày đầu năm 2024, người đứng đầu các đơn vị đã chủ động tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong Chương trình công tác năm và các nhiệm vụ tồn đọng từ năm trước chuyển sang, cụ thể như sau:

Đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 01 Nghị định; 02 Quyết định; xem xét 03 Nghị định; 02 Nghị quyết và 03 Báo cáo; tập trung hoàn thiện 02 Nghị định; 03 dự thảo Thông tư.

Đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2023 của Bộ Nội vụ và Lễ phát động phong trào thi đua và ký giao ước thi đua năm 2024; tham mưu phục vụ buổi làm việc của Ban Cán sự đảng Bộ với Đoàn kiểm tra số 06 của Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương; buổi làm việc giữa Bộ Nội vụ với Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Buổi gặp mặt của Lãnh đạo Bộ với cán bộ hưu trí cơ quan Bộ; trình Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ phê duyệt Kế hoạch thực Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Bộ Nội vụ.

Trên cơ sở Chương trình công tác năm 2024 của Bộ, 100% các đơn vị thuộc, trực thuộc đã kịp thời ban hành và tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình công tác năm 2024 của đơn vị; người đứng đầu các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ đã quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động chủ động, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ từ những ngày đầu năm để tập trung hoàn thành nhiệm vụ được giao; đã hoàn thành trả lời 66 kiến nghị của cử tri gửi tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Tuy nhiên, đến nay vẫn còn một số nhiệm vụ chưa hoàn thành. Nguyên nhân là do các nhiệm vụ về xây dựng thể chế cần có thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng, phụ thuộc nhiều vào



cơ quan thẩm định, thẩm tra và giải trình ý kiến khác nhau của Thành viên Chính phủ; vẫn còn tình trạng một số công chức, viên chức chưa thực sự quyết liệt trong việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ dẫn đến việc chấp hành thực hiện các nhiệm vụ, đặc biệt là các nhiệm vụ theo yêu cầu Chính phủ còn chậm, muộn làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của Bộ.



### *Quang cảnh Hội nghị.*

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, trong tháng 01/2024 các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ đã rất nỗ lực, chủ động triển khai các nhiệm vụ được Bộ trưởng giao tại Chương trình công tác năm 2024. Trong thời gian tới, Bộ trưởng Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị người đứng đầu các đơn vị sắp xếp thời gian hợp lý, tập trung lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ sau:

Về công tác thể chế, chính sách: Hoàn thiện Nghị định về phân cấp quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực cho Thành phố Hồ Chí Minh; hoàn thiện Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2022/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia trực thuộc Bộ Nội vụ; hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” giai đoạn 2023-2030; xây dựng các văn bản quy định để triển khai chế độ tiền lương mới kể từ ngày 01/7/2024 theo Nghị quyết số 27-NQ/TW và Nghị quyết số 104/2023/QH15 của Quốc hội bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ;....

Bên cạnh đó, chủ động phối hợp, hướng dẫn và đôn đốc các bộ, ngành, địa phương hoàn thành phê duyệt Đề án vị trí việc làm trong các tổ chức hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trước ngày 31/3/2024, làm cơ sở triển khai chế độ tiền lương mới theo Nghị quyết số 27-NQ/TW.



Tập trung quyết liệt triển khai thực hiện Kết luận số 48-KL/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Thông báo kết luận số 3243/TB-TTKQH của Tổng Thư ký Quốc hội và Nghị quyết số 117/NQ-CP của Chính phủ về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025.

Chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung liên quan đến việc giám sát về chính sách và pháp luật đối với các đơn vị sự nghiệp công lập.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024; tập trung hướng dẫn các tổ chức tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng thực hiện tốt các quy định pháp luật bảo đảm an ninh, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh và truyền thống văn hóa tốt đẹp của từng địa phương; không để xảy ra các hoạt động mê tín dị đoan, trục lợi về tâm linh và lợi dụng, tuyên truyền, kích động tụ tập đông người gây phức tạp về an ninh trật tự.

Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch năm 2024 tại các bộ, ngành, địa phương ngay từ đầu năm, trong đó tập trung các lĩnh vực như: công vụ, công chức; việc triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; tình hình biên chế; sắp xếp cán bộ, công chức dôi dư sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính..../.

*Mạnh Quân*

*Nguồn: tcnn.vn*

## **Sắp xếp đơn vị hành chính: Sẽ giảm 619 xã, 19 huyện; chưa tính toán sáp nhập các tỉnh**

(Chinhphu.vn) - Dự kiến sau khi sắp xếp đơn vị hành chính sẽ giảm 619 đơn vị hành chính cấp xã, 19 đơn vị hành chính cấp huyện. Hiện tại, Bộ Nội vụ chưa tính toán hay đề xuất gì về việc sáp xếp, sáp nhập bất cứ tỉnh, thành phố nào.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh những thông tin trên khi trao đổi với báo chí về việc sắp xếp đơn vị hành chính.





### **Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính sẽ giảm 19 huyện, 619 xã**

Triển khai đồng bộ Kết luận của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, của Chính phủ về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; thực hiện quyết liệt việc sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong của các cơ quan, đơn vị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Nội vụ trong năm 2024.

Chia sẻ trên TTXVN, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh: Sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Nội vụ cũng như của các địa phương trong năm 2024.

Tính đến ngày 31/12/2023, tất cả 56/56 địa phương có đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc diện sắp xếp giai đoạn 2023-2025 đã gửi Phương án tổng thể đến Bộ Nội vụ chủ trì.

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các Bộ, cơ quan liên quan, Bộ Nội vụ đã ban hành 56 văn bản tham gia ý kiến đối với phương án tổng thể của các địa phương. Tổng hợp từ phương án tổng thể của 56 tỉnh, thành phố cho thấy, số lượng đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025 có một số thay đổi so với dự kiến ban đầu.

Theo dự kiến, giai đoạn 2023-2025, cả nước có 33 đơn vị hành chính cấp huyện và 1.327 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện bắt buộc sắp xếp. Tuy nhiên, sau khi tổng hợp phương án tổng thể, tổng số đơn vị hành chính cấp huyện thực hiện sắp xếp là 50. Trong đó có 11 đơn vị thuộc diện phải sắp xếp, 16 đơn vị khuyến khích và 23 đơn vị liền kề; không thực hiện sắp xếp 19 đơn vị do có yếu tố đặc thù. Dự kiến sau sắp xếp, sáp nhập, cả nước sẽ giảm 14 đơn vị hành chính cấp huyện.



Còn tổng số đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sắp xếp là 1.243 đơn vị. Trong đó có 738 đơn vị thuộc diện phải sắp xếp, 109 đơn vị khuyến khích và 396 đơn vị liền kề; không thực hiện sắp xếp 515 đơn vị do có yếu tố đặc thù. Dự kiến sau sắp xếp, sáp nhập sẽ giảm 619 đơn vị hành chính cấp xã.

Qua những con số này, có thể thấy số lượng đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc diện khuyến khích sắp xếp do các địa phương tự đề xuất khá nhiều. Có đến 16 đơn vị hành chính cấp huyện và 109 đơn vị hành chính cấp xã không thuộc diện bắt buộc sắp xếp nhưng các địa phương đã tự đề xuất để sắp xếp lại.

Bên cạnh đó, số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã mặc dù thuộc diện phải sắp xếp nhưng qua rà soát, đánh giá nhiều yếu tố đặc thù về văn hóa, lịch sử,... nên địa phương đề xuất không sắp xếp.

Tổng hợp chung lại, số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã sắp xếp, sáp nhập trong năm 2024 không có biến động lớn so với dự kiến ban đầu. Trên cơ sở phương án tổng thể (sau khi được hoàn thiện), các địa phương đang tập trung xây dựng đề án, tổ chức lấy ý kiến cử tri, thông qua HĐND các cấp để trình Chính phủ và theo đó trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định xong trước 30/9/2024.

### **Bộ Nội vụ chưa tính toán hay đề xuất gì về việc sắp xếp, sáp nhập bất cứ tỉnh, thành phố nào**

Về vấn đề gần đây trên mạng xã hội có thông tin về việc chuẩn bị sắp xếp, sáp nhập một số tỉnh, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nêu rõ: Đây là vấn đề nhiều tỉnh, thành phố đang quan tâm và đặt câu hỏi với Bộ Nội vụ. Tuy nhiên, chúng tôi khẳng định là Bộ Nội vụ chưa tính toán hay đề xuất gì về việc sắp xếp, sáp nhập bất cứ tỉnh, thành phố nào.

"Thời gian qua, trên mạng xã hội đăng tải nhiều thông tin nói rằng tỉnh này sáp nhập với tỉnh kia. Tôi khẳng định đây là những thông tin không chính xác, không có căn cứ khiến cho nhân dân một số tỉnh băn khoăn, làm ảnh hưởng đến tâm lý xã hội", Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh.

Bộ trưởng cho biết thêm: Hiện có một số tỉnh như Bắc Ninh, Thừa Thiên - Huế đang rất nỗ lực, phấn đấu để đến giai đoạn 2026-2030 đủ điều kiện lên thành phố trực thuộc Trung ương.

Đây là chủ trương của Đảng theo tinh thần Nghị quyết 06-NQ/TW của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đang được Chính phủ quan tâm chỉ đạo thực hiện.

Vì vậy, nếu tỉnh, thành phố nào theo quy hoạch, đủ các điều kiện, tiêu chuẩn để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thì các cấp có thẩm quyền sẽ xem xét quyết định.

### **Cố gắng đến tháng 9/2024 thực hiện xong việc sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bộ máy**

Về việc thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong các cơ quan, đơn vị, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà chia sẻ: Hiện nay, việc sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong các bộ, ngành (tổng cục, cục, vụ) và các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh (sở, ngành) đã tương đối hoàn



thành. Còn lại một số đơn vị sự nghiệp của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ Bộ Nội vụ sẽ tập trung sắp xếp tiếp trong năm 2024.

Dự kiến sau khi sắp xếp sẽ giảm khoảng 140 đầu mỗi đơn vị sự nghiệp của các bộ, ngành; đồng thời đẩy mạnh tự chủ các đơn vị sự nghiệp, phấn đấu đến năm 2025 có 63% đơn vị sự nghiệp thuộc bộ, cơ quan ngang bộ tự chủ hoàn toàn.

Theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ phối hợp cùng các bộ, ngành, địa phương cố gắng đến tháng 9/2024 thực hiện xong việc sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bộ máy, kể cả đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã cũng như các đơn vị sự nghiệp của các bộ, ngành, địa phương. Có như vậy, bộ máy mới ổn định để chuẩn bị cho năm 2025 tổ chức đại hội đảng bộ các cấp./.

*Nguồn: xaydungchinhhsach.chinhphu.vn*



## Tổng kết Luật Giám định tư pháp, đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp

(CT) - Ngày 6-2, Sở Tư pháp thành phố tổ chức hội nghị tổng kết Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp.



Theo Sở Tư pháp TP Cần Thơ, thời gian qua, hoạt động giám định tư pháp được thực hiện theo đúng Luật Giám định tư pháp, đúng quy trình tiếp nhận, thực hiện giám định và kết luận, đảm bảo tính chính xác, khách quan, khoa học. Các kết luận giám định tư pháp được sử dụng trong hoạt động tố tụng. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng điều tra, xét xử, giải quyết vụ án, góp phần quan trọng trong công tác đấu tranh với tội phạm, không làm oan người vô tội, đảm bảo an ninh trật tự. Hiện nay, TP Cần Thơ có 3 tổ chức công giám định công lập và 2 tổ chức giám định ngoài công lập. Từ năm 2018-2023, trên địa bàn thành phố có 11.376 vụ việc giám định tư pháp, đa số các vụ việc giám định đáp ứng kịp thời, đúng thời hạn giám định theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý nhà nước và hoạt động giám định tư pháp vẫn còn một số hạn chế, vướng mắc và khó khăn. Trong đó, sự phối hợp, kết hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong cùng cố, kiện toàn giám định viên tư pháp, bồi dưỡng nghiệp vụ chưa thường xuyên, chặt chẽ; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động giám định còn hạn chế.



Dịp này, lãnh đạo Sở Tư pháp trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đến các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện Luật Giám định tư pháp, Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn thành phố (ảnh).

*Tin, ảnh: H.Y*

*Nguồn: baocantho.com.vn*



## Ông Đặng Văn Châu được bầu làm Chủ tịch Ủy ban MTTQVN quận Cái Răng



*Lãnh đạo quận Cái Răng chúc mừng ông Đặng Văn Châu (thứ 4, từ trái sang) vừa được bầu làm Chủ tịch Ủy ban MTTQVN quận Cái Răng khóa XII, nhiệm kỳ 2019-2024.*

*Ảnh: Đồng Tâm*

(CT) - Ngày 6-2, Ủy ban MTTQVN quận Cái Răng tổ chức hội nghị Ủy ban MTTQVN quận lần thứ 11, khóa XII, nhiệm kỳ 2019-2024.



*Ông Đặng Văn Châu, được bầu làm Chủ tịch Ủy ban MTTQVN quận Cái Răng khóa XII, nhiệm kỳ 2019-2024, phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Đồng Tâm*

Hội nghị đã thông qua chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2024. Đồng thời, hiệp thương bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban MTTQVN quận Cái Răng khóa XII, nhiệm kỳ 2019-2024; hiệp thương bầu ông Đặng Văn Châu, Quận ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy phường Hưng Phú, làm Chủ tịch Ủy ban MTTQVN quận Cái Răng khóa XII, nhiệm kỳ 2019-2024.

**ĐỒNG TÂM**

*Nguồn: baocantho.com.vn*